

Góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Bà Lê Thị Thanh, Phó Giám đốc phụ trách Thư viện tỉnh



Tôi rất quan tâm đến dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) trình Đại hội XIII của Đảng. Dự thảo Báo cáo đã đánh giá đúng kết quả và cả những hạn chế trong nhiệm kỳ qua. Về những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể được xác định trong định hướng phát triển văn hóa, con người, dự thảo Báo cáo xác định nhiều vấn đề mới, trong đó tôi nhất trí cao việc nêu nhiều vấn đề rất cốt lõi trong lĩnh vực văn hóa, điển hình như nhiệm vụ "Tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới". Sự tác động nhiều mặt của điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay, ở góc độ nào đó đã làm cho những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam bị phá vỡ, lệch chuẩn, nhất là những giá trị về đạo đức gia đình, về văn hóa ứng xử trong gia đình... Do đó, gìn giữ, phát triển hệ giá trị văn hóa gia đình đã và đang là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Dự thảo Báo cáo cũng nêu "Xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo, quản lý", tôi cho là hết sức phù hợp, xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn. Để nâng tầm văn hóa trong chính trị, văn hóa trong Đảng, văn hóa công vụ trong các cơ quan nhà nước, vấn đề cốt lõi nhất là xây dựng văn hóa lãnh đạo của Đảng, xây dựng văn hóa quản lý của cơ quan nhà nước. Xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa lãnh đạo là nhân tố quyết định nâng tầm văn hóa của Đảng. Dự thảo Báo cáo cũng khẳng định: "Không bố trí cán bộ làm công tác văn hóa kém năng lực, thiếu bản lĩnh". Đây là sự khẳng định vai trò của cán bộ, công tác cán bộ trong lĩnh vực văn hóa. Người làm công tác văn hóa cần phải thật sự văn hóa, từ nhận thức đến hành động, từ lời nói đến việc làm, phải trở thành tấm gương về văn hóa đối với quần chúng.

Anh Tô Đình Khánh, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tây Ninh (Tiền Hải)



Qua nghiên cứu, tôi nhất trí với kết cấu, nội dung dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Điều lệ Đảng đã xác định rõ vai trò, vị trí của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đây là cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ cho Đảng. Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã thường xuyên quan tâm, trực tiếp lãnh đạo tổ chức đoàn trong việc xác định phương hướng, nhiệm vụ chính trị, công tác tư tưởng, tổ chức và cán bộ; tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu trong học tập, lao động, công tác cũng như trong cuộc sống, hàng hải tham gia các hoạt động vì cộng đồng, tích cực tham gia xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị vững mạnh. Tôi mong Đại hội XIII của Đảng sẽ thảo luận, đưa ra giải pháp cụ thể trong việc đào tạo, xây dựng thế hệ thanh niên năng động, nhiệt huyết; có sự quan tâm đặc biệt, phù hợp đối với các đối tượng thanh niên ở từng khu vực, vì đây là nguồn lao động trẻ có năng suất lao động cao, có trí tuệ và khả năng thích ứng nhanh với sự phát triển của khoa học công nghệ, là nhân tố quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội; tăng tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia cấp ủy. Cần có giải pháp chiến lược nhằm đào tạo nguồn nhân lực trẻ chủ động tham gia phát triển kinh tế - xã hội và thích ứng cao với sự phát triển của khoa học công nghệ; thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ; xây dựng các chương trình, nghị quyết liên quan đến đoàn thanh niên và công tác thanh niên.

Bà Nguyễn Thị Loan, xã Thụy Chính, huyện Thái Thụy



Qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi thấy dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) trình Đại hội XIII của Đảng đã đánh giá khách quan, toàn diện và cụ thể những kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Tuy vậy, trong dự thảo Báo cáo mới chỉ đánh giá kết quả thực hiện bình đẳng giới và công tác trẻ em, chưa đề cập đến công tác cán bộ nữ hoặc phụ nữ tham gia lãnh đạo, mặc dù nhiệm kỳ này đã có những bước tiến đáng kể về vấn đề phụ nữ tham chính. Vì vậy, theo tôi nên bổ sung đánh giá về đội ngũ cán bộ nữ cũng như định hướng tiếp tục phát huy tài năng nữ, nguồn lực đội ngũ cán bộ nữ. Về dự báo tình hình thế giới và đất nước những năm sắp tới, tôi đề nghị bổ sung dự báo khó khăn, thách thức về diễn biến mới của tình hình dịch bệnh, thiên tai, tình hình Biển Đông, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung... tác động trực tiếp đến nước ta trong những năm tới. Trong phần VII - Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam của dự thảo Báo cáo chính trị, theo tôi, trong câu "Khắc phục bệnh thành tích, bệnh hình thức, thực hiện các chuẩn mực văn hóa gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ và văn minh", từ "ấm no" nên được xem xét thay thế bằng từ "thịnh vượng", thể hiện khát vọng phát triển, đổi mới, hướng tới xây dựng và phát triển gia đình Việt Nam thịnh vượng, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh.

TU ANH - QUẢN PHƯƠNG

Chung lòng hướng về miền Trung, Tây Nguyên

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ tỉnh, những ngày qua, các cấp, ngành, địa phương cùng các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã có nhiều việc làm thiết thực, kịp thời hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả lũ lụt, vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.



Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp vận chuyển hàng cứu trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên.

Ông Phạm Tùng Lâm, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh nhấn mạnh: Mặc dù 10 tháng đầu năm 2020 các doanh nghiệp và người lao động đều bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 song bằng cả tấm lòng hướng về miền Trung, Tây Nguyên, các doanh nghiệp và người lao động đã tích cực tham gia quyên góp ủng hộ. Đây là hoạt động rất ý nghĩa góp phần cùng với tinh chung tay cùng cả nước hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới khiến cuộc sống của kiều bào Việt Nam cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, khi chứng kiến người dân các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, bà con xa quê vẫn hướng về Tổ quốc, hướng về đồng bào trong nước. Ông Dương Xuân Hữu, Chủ tịch Hội đồng hương Thái Bình tại Mát-xơ-va (Liên bang Nga) tâm sự: Khi nghe tin về tình hình bão lũ tại miền Trung, Tây Nguyên trong những ngày vừa qua, chúng tôi vô cùng xót xa. Tôi đã vận động bà con Việt kiều đang làm ăn, sinh sống tại Mát-xơ-va quyên góp được 45 triệu đồng. Tuy số tiền không lớn nhưng đó là tấm lòng của chúng tôi cùng nhân dân cả nước mong giúp đỡ phần nào người dân vùng lũ vượt qua khó khăn.

Nhắc tới miền Trung là nhắc tới khúc ruột ngàn năm thương đau, lũ bão, thiên tai. Nhưng chẳng có năm nào miền Trung, Tây Nguyên "bão chống bão, lũ chống lũ" như năm nay, khiến đồng bào chịu nhiều đau thương, mất mát về người và tài sản; hàng chục nghìn gia đình lâm vào cảnh khốn khó.

Trước những thiệt hại không thể kể hết bằng lời, những ngày này, muôn triệu trái tim đồng bào cả nước hướng về miền Trung, Tây Nguyên với truyền thống tốt đẹp "Lá lành đùm lá rách". Cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp, nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã tự nguyện đóng góp tiền của, lương thực, nhu yếu phẩm để chia sẻ, giúp đỡ người dân vùng lũ.

Ngày 22/10/2020, Ủy ban MTTQ tỉnh đã ra lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả thiên tai. Thông điệp của lòng yêu thương thực sự lan tỏa mạnh mẽ, lay động trái tim hàng triệu người dân quê lúa. Với tinh thần "Tương thân tương ái", những ngày qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã đón nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân đến ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh còn tổ chức, hướng ứng nhiều đợt quyên góp và đã chuyển đến Ủy ban MTTQ tỉnh hơn 1,2 tỷ đồng. Cùng với ủng hộ bằng tiền mặt, nhiều tập thể, cá nhân tích cực vận động ủng hộ các nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, mì tôm, nước uống, chăn màn, quần áo...

Trước những thiệt hại không thể kể hết bằng lời, những ngày này, muôn triệu trái tim đồng bào cả nước hướng về miền Trung, Tây Nguyên với truyền thống tốt đẹp "Lá lành đùm lá rách". Cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp, nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã tự nguyện đóng góp tiền của, lương thực, nhu yếu phẩm để chia sẻ, giúp đỡ người dân vùng lũ.

Thấu hiểu những đau thương, mất mát của đồng bào vùng lũ, hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phát động các cấp hội đồng loạt tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên. Bà Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chia sẻ: Đến ngày 2/11, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã chuyển tới Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hơn 960 triệu đồng, hơn 113 tấn gạo, 2.225 thùng mì tôm cùng các nhu yếu phẩm khác.

Ngay sau khi tổng hợp từ các cấp hội, Tỉnh hội đã trao toàn bộ số tiền và hiện vật trên cho Ủy ban MTTQ tỉnh để kịp thời gửi đến đồng bào miền Trung, Tây Nguyên.

Không chỉ có hội viên phụ nữ, những ngày này, cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn tỉnh ai cũng hướng về miền Trung, Tây Nguyên với tình cảm và trách nhiệm cao nhất. Những chiếc bánh chưng gói trọn nghĩa tình quê lúa, những cân gạo mang nặng tình cảm của người nông dân Thái Bình cùng quần áo, chăn, chiếu, mũ... đã theo những chuyến xe chuyển vào cho bà con vùng lũ. Ông Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà cho biết: Để hàng hóa cứu trợ kịp thời đến với nhân dân vùng lũ, vừa qua đoàn cứu trợ thiên tai của Ủy ban MTTQ huyện đã vận chuyển, trao quà tận tay các hộ dân chịu thiệt hại do thiên tai, mưa lũ tại huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị). Đoàn đã trực tiếp trao 3,5 tấn gạo, 1.200 thùng mì tôm và các nhu yếu phẩm cần thiết như chiếu, màn, sách vở, quần áo... Đây là việc làm đầy ý nghĩa, đậm tính nhân văn của cán bộ, nhân dân, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trên địa bàn huyện Hưng Hà chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh: Sự chia sẻ kịp thời của cộng đồng đã góp phần động viên, hỗ trợ người dân nỗ lực vươn lên khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Tuy nhiên, nhiều tổ chức, cá nhân hoạt động thiện nguyện tự phát, thiếu thông tin, không hiểu địa hình nên đã xảy ra tình trạng cứu trợ chưa thiết thực ở thời điểm hiện tại. Chúng tôi mong các tổ chức, cá nhân khi quyên góp ủng hộ cần tìm hiểu thông tin về nhu cầu của bà con vùng lũ để có sự vận động quyên góp, ủng hộ phù hợp. Từ đó, môn quà cứu trợ của các tổ chức, cá nhân mới đến đúng địa chỉ, mang lại giá trị thiết thực.

Bão lũ rồi sẽ qua nhưng tình người còn mãi. Tin rằng, người dân miền Trung, Tây Nguyên sẽ vững vàng đứng lên sau gian khó.

SONG DAT

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Từ ngày 15/11/2020, người lớn sai con nhỏ đi mua thuốc lá sẽ bị phạt đến 1 triệu đồng

Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực từ ngày 15/11/2020, trong đó quy định mức phạt đối với các hành vi vi phạm về công tác phòng, chống tác hại của thuốc

lác cho người dưới 18 tuổi. Đáng chú ý, Nghị định quy định phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua thuốc lá. Như vậy từ ngày 15/11, người lớn sai con nhỏ dưới 18 tuổi đi mua thuốc lá có thể bị phạt đến 1.000.000 đồng.

Một số mức xử phạt với hành vi vi phạm khác liên quan đến thuốc lá đáng chú ý được đề cập trong Nghị định số 117/2020/NĐ-CP:

Vi phạm quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá (Khoản 1, Điều 25)
Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Trường hợp hút thuốc lá trên tàu bay thực hiện theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Vi phạm quy định về bán, cung cấp thuốc lá (Điều 2)
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi tại điểm bán của đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ thuốc lá.
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá; Sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua thuốc lá (khoản 2, Điều 29).
- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người từ đủ 16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi có hành vi sử dụng thuốc lá (khoản 1, Điều 29).
- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người từ đủ 16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi có hành vi sử dụng thuốc lá (khoản 2, Điều 29).
- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em (khoản 3, Điều 29).

Trên đây là các mức phạt đối với cá nhân vi phạm. Trường hợp tổ chức vi phạm sẽ bị áp dụng mức phạt gấp đôi mức phạt của cá nhân.

HOÀNG THIA
(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

Tập huấn quản trị và biên tập Cổng thông tin và ứng dụng du lịch thông minh

Sáng ngày 4/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn quản trị và biên tập Cổng thông tin và ứng dụng du lịch thông minh tỉnh Thái Bình.

Qua hơn 1 năm chuẩn bị, khảo sát, thu thập và xây dựng dữ liệu, Cổng thông tin và ứng dụng du lịch thông minh Thái Bình có tên miền: <http://dulichthaibinh.gov.vn> đã cơ bản hoàn thành về nền tảng kỹ thuật. Hiện nay, phần nội dung đang được tiếp tục bổ sung, cập nhật và hoàn thiện. Đây là kênh thông tin để quảng bá hình ảnh du lịch Thái Bình cũng như giới thiệu về các doanh nghiệp, khu, điểm du lịch, di tích lịch sử

văn hóa... của tỉnh đến đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh, góp phần tích cực giúp các doanh nghiệp du lịch vượt qua khó khăn sau đại dịch Covid-19.

Tham gia lớp tập huấn, các thành viên trong ban biên tập, tổ quản trị, cộng tác viên đến từ các doanh nghiệp du lịch, các huyện, thành phố trong tỉnh đã được truyền đạt kỹ năng viết tin, bài phản ánh, tin quảng cáo; cách thức khai thác báo cáo; kỹ thuật chụp ảnh; quy trình đăng tin, bài và các thông tin khác trên Cổng thông tin và ứng dụng du lịch thông minh; thực hành và giải đáp thắc mắc.

ANH TU

Tuyên dương 52 thanh niên tiên tiến các tỉnh, thành phố phía Bắc

Sáng ngày 4/11, tại thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn), Ban tổ chức Liên hoan Thanh niên tiên tiến Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp các tỉnh, thành phố phía Bắc tổ chức tuyên dương 52 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu đại diện cho gần 100.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên Khối cơ quan và doanh nghiệp các tỉnh, thành phố phía Bắc có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2019 - 2020.

Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh Thái Bình có 10 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 3.000 đoàn viên trong khối tham gia liên hoan. Liên hoan là hoạt động thường niên nhằm tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của các đơn vị thành viên; đồng thời biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến là cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực, tạo động lực thúc đẩy thanh niên phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức và kỹ năng sống, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong tuổi trẻ, phát hiện và nhân rộng những cách làm sáng tạo, những mô hình hay, rút ra các bài học kinh nghiệm trong triển khai

phong trào hành động của tổ chức Đoàn thanh niên...

Tại liên hoan, đại diện Đoàn Thanh niên Khối cơ quan và doanh nghiệp các tỉnh, thành phố phía Bắc đã ký kết giao ước thi đua; trao cờ danh cai luân lưu Liên hoan Thanh niên tiên tiến lần thứ 16 năm 2021 cho Đoàn Thanh niên Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang; ủng hộ trên 25 triệu đồng cho đồng bào miền Trung chịu thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Trước đó, trong khuôn khổ liên hoan, chiều ngày 3/11, các đoàn đại biểu đã có nhiều hoạt động ý nghĩa: dâng hương tại khu lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng; thăm, tặng quà các đối tượng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn; hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa tại xã Tân Liên, huyện Cao Lộc; tặng 10 suất quà cho gia đình chính sách trị giá 12 triệu đồng; tham quan cột mốc biên giới, Ga khẩu quốc tế Hữu Nghị, Ga quốc tế Đồng Đăng... Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của đại biểu đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp 26 tỉnh, thành phố phía Bắc đối với công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

MINH PHÚC

